



บัณฑิตไทยมีคุณภาพแค่ไหน

จากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัด (Financial Advisor Trainee) ทางเว็บไซต์ โดยระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงผู้จบการศึกษาในเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 14 แห่งเท่านั้น ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ไม่มีชื่อติดในโหล่นี้ไม่พอใจ อ้างว่าเลือกปฏิบัติ แล้วคนแวดวงอุดมศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง

เริ่มกันที่ **ตัวนัสนะห์ ลาดอ** นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บอกว่า นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน และอาจารย์ตั้งใจสอนอย่างเต็มที่ เพื่อไป

ผู้เป้าหมายคือการมีงานทำ ดังนั้นสถานประกอบการต้องเปิดโอกาสให้บัณฑิตจากทุกสถาบันเข้ามาแข่งขันกัน เพื่อเข้าทำงาน อย่าดูแค่ชื่อสถาบัน ต้องดูที่ความสามารถ เพราะแต่ละคนมีโอกาสไม่เท่ากัน ถ้าทุกคนมีโอกาสเหมือนกันเชื่อว่าแข่งขันกันได้อยู่แล้ว และมั่นใจว่าเด็กราชภัฏมีคุณภาพ แต่เมื่อมีเสียงสะท้อนว่าเด็กราชภัฏคุณภาพด้อย เราต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็น เราไม่ด้อยกว่าใคร แล้วสถานประกอบการบางแห่งให้โอกาสเราหรือยัง อย่างไรก็ตามเรายังนึกอยู่เสมอว่าเป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมจะเติมเต็ม และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

เนส หรือ นเรนทร์ รอดทับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บอกว่า ระบบการศึกษาไทยของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งไม่ได้แตกต่างกัน



ตัวนัสนะห์

มากนัก แต่มีจุดเน้นในการผลิตบัณฑิตที่ต่างกัน ดังนั้นสถานประกอบการจะมองเพียงแค่ว่าชื่อสถาบันคงไม่ได้ แต่ต้องมองกันที่ความสามารถของบัณฑิตมากกว่า และบัณฑิตทุกคนมีคุณภาพในตัวเองอยู่แล้ว ทุกคนรู้ และเข้าใจว่าสถานประกอบการต้องการคนเก่งและ



นเนทท์

มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาทำงาน แต่สถานประกอบการก็น่าจะเปิดใจให้กว้างในการรับคนเข้าทำงาน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการแข่งขัน ส่วนรัฐบาลต้องอัดฉีดงบประมาณลงไปให้แก่อสถาบันอุดมศึกษาที่ยังขาดแคลนบุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาพัฒนาเด็กมากขึ้น เพราะถ้าพื้นฐานการศึกษาดี ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมจะดี สุดท้ายประเทศจะพัฒนาตามไปด้วย



อาจารย์คุณัญญา

อาจารย์คุณัญญา คองแก้ว ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บอกว่า สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และไม่มีสถาบันไหนที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่ไม่มีประสิทธิภาพออกมา ส่วนคุณสมบัติผลผลิตของแต่ละสถาบันก็จะแตกต่างกันไป อย่างบัณฑิตจากราชภัฏนั้นตลาดแรงงานรู้กันดีว่าเป็นเด็กสู้งานขยันและอดทน ถ้ามองลึกลงไปอีกจะเห็นว่าราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้โอกาสกับเด็กที่พลาดโอกาสทางสังคมได้เข้ามาหาความรู้เป็นจำนวนมาก และหากบัณฑิตได้รับโอกาสจากสถานประกอบการเข้าทำงานจะสามารถพัฒนาตัวเอง และนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยาก ขณะนี้รัฐบาลก็สนับสนุนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น เชื่อว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากขึ้น